

# ชีวรัฐธรรมนุญลดทอนสิทธิชุมชน

เครือข่ายสิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ วอนกรธ.ปรับปรุง

ตัวแทนเครือข่ายองค์กรสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระบุร่างรธน.ลดทอนสิทธิชุมชน วอนกรธ.ปรับปรุงเรื่องนี้ ร่างรธน. ก่อนทำประชามติ ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ตัวแทนเครือข่ายองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ แดงลงภายหลังประมุขระดมความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) นพ.วิฑูรย์ พูลเจริญ ประธานกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กล่าวว่า ทางกรธ. มักจะกล่าวอยู่เสมอว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้สามารถปราบคนโกงได้

แต่เมื่อพิจารณาเนื้อหา ก็กลายเป็นว่า ลดทอนสิทธิของชุมชนลงไป ทั้งๆ ที่ควรส่งเสริมในเรื่องนี้ อีกทั้งการกำหนดการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานรัฐกับชุมชน ก็น่าสนใจว่าจะมีการรับฟังความเห็นรูปแบบไหน รูปแบบการดำเนินการจะเป็นอย่างไร เพื่อให้ได้เหตุผลในการดำเนินการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม

ด้านนายศรีสุวรรณ จรรยา ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน กล่าวว่า กรธ.ได้ละเลยเรื่องสิทธิเสรีภาพ โดยรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับก่อน มีการยอมรับเรื่องสิทธิอยู่มากและพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ แต่กลายเป็นว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กลับถูกลบทิ้ง และเมื่อรัฐธรรมนูญถูกประกาศใช้ ก็อาจเกิดความวุ่นวายได้ เพราะประชาชนไม่มีสิทธิที่จะปกป้องสิ่งที่ตัวเองมีได้ และมอง

ได้ดีกว่าการปรองดองจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อประชาชนถูกลดทอนสิทธิ จึงอยากเรียกร้องให้ทบทวน หรืออย่างต่ำที่สุดให้นำรัฐธรรมนูญปี 2550 กลับมาใช้อีกครั้ง หรือถ้าเพิ่มด้วยก็จะยิ่งเป็นประโยชน์

นายสุรจิต ชีรเวทย์ อดีตส.ว.สมุทรสงคราม กล่าวว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิทธิชุมชน เนื่องจากได้ย้ายสิทธิดังกล่าวไปเป็นหน้าที่ของรัฐแทน ซึ่งจะทำให้ชาวบ้านมีความยากลำบากในการใช้อำนาจสิทธิ และจะทำให้การตรวจสอบส่วนราชการทำได้ด้วยยาก ทั้งที่สิทธิของชุมชนจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันการคอร์รัปชันได้ อีกทั้งใจความในมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550 ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ ออกกฎหมาย และตีความกฎหมายให้มีความผูกพัน

กับสิทธิเสรีภาพที่ได้รับการรับรอง ก็ไม่มีในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย

ขณะที่นายสัตย์ สุทธิพันธุ์ วิศวกร อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันแล้ว ทางเครือข่ายองค์กรสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้มีข้อเสนอหลายประเด็นที่จะเสนอแนะต่อ กรธ. โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องสิทธิชุมชน โดยควรที่จะเพิ่มในสิทธิในเรื่องนี้ เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองและรับรองในรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง อีกทั้งเพื่อให้เกิดความร่วมมือที่จะสนับสนุนแนวคิดประชาธิปไตยด้วย จึงฝากเรียนให้กรธ.รับฟังความคิดเห็นของเรา และนำไปปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนที่จะมีการทำประชามติต่อไป